

ปชป.ชัด'สปท.ตามสั่ง'แลกเก้าอี้ส.ว.

ไทยโพสต์ • โพลระบุประชาชนไม่เชื่อจะปรองดองได้สำเร็จ เพราะแต่ละฝ่ายยังขัดแย้งกันเหมือนเดิม ขณะที่ประชาธิปัตย์ยังเปิดศึก สปท. ชัด "เสรี" มีหน้าที่ทำลายความน่าเชื่อถือของนักการเมืองจนเกิดความเชื่อวชาญ เพราะมีตำแหน่ง ส.ว.เป็นเดิมพันอยู่ข้างหน้า

กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "จุดใด? บนเส้นทางความปรองดองของรัฐบาล" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,288 คน พบว่า ร้อยละ 37.2 เห็นว่าสถานการณ์แนวทางการสร้างความปรองดองของรัฐบาลมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดี ขณะที่ร้อยละ 33.9 เห็นว่ายังไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรม ส่วนร้อยละ 24.7 เห็นว่ามีความล่าช้า เพราะมีอุปสรรค มีความเห็นต่างกัน ที่เหลือร้อยละ 4.2 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่า เห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดการสร้างความปรองดองโดยการลดหย่อนโทษทางการเมืองสำหรับผู้มาชุมนุม เช่น การรอลงอาญา แทนที่การนิรโทษกรรม ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.3 ระบุว่าไม่เห็นด้วย เพราะถ้ายอมได้ในอนาคตก็จะมีคนทำแบบนี้อีก ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับผู้ระบุว่าเห็นด้วย

อ่านต่อหน้า 11

ปชป.

เพราะได้รับการลงโทษแล้วประเทศจะได้สงบสุขไม่มีความแตกแยก คิดเป็นร้อยละ 47.0 ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.7 ไม่แน่ใจ ส่วนการตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อสร้างความปรองดองที่มาจากคูกรณีขัดแย้งทางการเมืองเป็นผู้เสนอรายชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.8 ไม่เห็นด้วย เพราะกรรมการแต่ละฝ่ายจะเข้าข้างฝ่ายของตัวเอง คิดว่ารัฐบาลควรหาคนกลางมาให้คู่ขัดแย้งเลือกเป็นคณะกรรมการ ขณะที่ร้อยละ

44.3 เห็นด้วย เพราะต่างฝ่ายต่างรู้ปัญหา จะได้ช่วยกันการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความปรองดองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ที่เหลือร้อยละ 5.9 ไม่แน่ใจ

เรื่องที่คิดว่ารัฐบาลควรเน้นปฏิรูปมากที่สุด เพื่อให้เกิดแนวทางการปรองดองอย่างรวดเร็ว คือ กระบวนการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน (ร้อยละ 60.5) รองลงมาคือกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การมีสองมาตรฐาน (ร้อยละ 54.6) และพรรคการเมือง นักการเมือง (ร้อยละ 45.7)

สุดท้ายเมื่อถามว่า คิดว่าเส้นทางความปรองดองของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 คิดว่าจะไม่สามารถปรองดองได้ เพราะความเห็นของแต่ละฝ่ายขัดแย้งกันเหมือนเดิม ขณะที่ร้อยละ 43.7 คิดว่าเส้นทางความปรองดองจะประสบความสำเร็จทุกฝ่ายยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกันที่เหลือร้อยละ 6.4 ไม่แน่ใจ

นายรามเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์ไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องปรองดองกับ กมธ. ว่า เป็นการพูดที่ทำให้ร้ายพรรคเพื่อให้สังคมเข้าใจผิดไปว่าพรรคไม่ให้ความร่วมมือ เพราะตนเป็นตัวแทนพรรคที่ยืนหนังสือให้ กมธ.ชุดของนายเสรีเมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา พร้อมระบุเหตุผลในหนังสือชี้ชัดว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือกับเรื่องปรองดอง ซึ่งเมื่อได้มีคำสั่งหัว

หน้า คสช.ที่ 3/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทำหน้าที่โดยตรงในเรื่องปรองดอง พรรคก็พร้อมร่วมมือกับ ป.ย.ป. เพื่อความเป็นเอกภาพและป้องกันความสับสนในด้านข้อมูล

แฉเดิมพันเก้าอี้ ส.ว.

เขากล่าวว่า ต่อมาพรรคก็ได้เข้าไปให้ความเห็นต่อ ป.ย.ป. จึงยืนยันว่าพรรคสนับสนุนการปรองดองที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและความถูกต้อง ดังนั้นที่กล่าวหาว่าคณของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าใจการเสนอความเห็นและการมีส่วนร่วม นั้น

"อยากบอกนายเสรีว่าความเห็น กมธ.ชุดนายเสรีบางเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักการก็ต้องมีการท้วงติงตรวจสอบ ซึ่งนายเสรีไม่เข้าใจระบบการถ่วงดุล ท้วงติงตรวจสอบ เพราะมาจากการแต่งตั้ง จึงรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้ หน้าที่ถนัดของนายเสรีและ สปท.บางคนคือทำลายความน่าเชื่อถือของนักการเมืองจนเกิดความเชื่อวชาญ เพราะมีตำแหน่ง ส.ว.เป็นเดิมพันอยู่ข้างหน้า"

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า นักการเมืองที่ดีจะอยู่เคียงข้างประชาชน เพราะเขามาจากประชาชน ไม่อยู่ข้างทหาร หรือผู้มีอำนาจแทนที่จะดิ้นรนหนีนักการเมืองต่อไป อยากให้หันมาสนใจเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนบ้างว่าขณะนี้ข้าวแกงจานละกี่บาท ค่ารถโดยสารแพงหรือไม่ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเพียงใด ความเป็นอยู่ชาวบ้านเดือด

ร้อนหรือไม่ อย่างไร จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่า ซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครหวังดั่งนายเสรี และขอให้จำขึ้นใจว่า ถ้ามาให้ร้ายพรรคตนก็ไม่ยอม เพราะที่นี่คือบ้านของเรา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 วิงวอนทุกฝ่าย ทั้ง สปท. พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือใครก็ตาม เพราะขณะนี้ ป.ย.ป.กำลังสร้างบรรยากาศของประเทศไปสู่ความสามัคคีปรองดอง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบรรดาพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองต่างๆ

เขาบอกว่า ที่ผ่านมามีในฐานกรรมการ ป.ย.ป. เคยแนะนำไว้แล้วว่า ในช่วงระหว่างการทำงานของ ป.ย.ป. ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดองขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการยั่วยุ หรือรื้อฟื้นเรื่องที่เป็นปมขัดแย้งต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดวิวาทะไปมาจนเป็นการทำลายบรรยากาศในช่วงเวลานี้ไป ดังนั้นจึงอยากให้ช่วยกันตระหนักในแนวทางของ ป.ย.ป.กัน และอยากให้ระมัดระวัง อดทน อดกลั้น หากจะมีการแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์วิจารณ์ ก็อยากให้เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการกล่าวหาใส่ร้ายกันไปมา

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ เลขานุการกรมการเมือง (กมธ.) ปรองดองของ กมธ.การเมือง สปท. กล่าวว่า รายงานการศึกษาเรื่องปรองดองของอนุ กมธ.ปรองดอง สปท. ไม่มีเรื่องการนิโทษกรรมแน่นอน การออกมาโจมตีเป็นเพียงเรื่องคิดเองเออเอง จากการแสดงความเห็นของพรรคการเมือง และกลุ่มการเมืองช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นจุดยืนของแต่ละฝ่าย

ว่าสุดโต่งไปคนละทาง อย่างประชาธิปไตย ไม่เอานิโทษฯ ให้ยึดตามกฎหมายเป็นหลักเหมือน คสช. ส่วน กบปส. อยากปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้ง ซึ่งความเป็นจริงคงทำได้แค่แผน ด้านพรรคเพื่อไทยและกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เสนอในโธให้มนิโทษฯ ไม่เอารัฐประหาร ซึ่งการทำงานปรองดองคงต้องหาจุดร่วมมาดำเนินการก่อน

หาจุดร่วม

พล.อ.เอกชัยกล่าวว่า สิ่ง que ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ก็จะเป็นเรื่องการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และการนิโทษฯ ผู้ชุมนุมในคดีเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม หากยังมีการตอบโต้ระหว่าง สปท. และพรรคประชาธิปัตย์ผ่านสื่อกันไปมาแบบนี้ ก็อาจทำให้กระทบต่อบรรยากาศการปรองดอง และกลายเป็นเงื่อนไขของปัญหาใหม่ได้ การเมืองในระหว่างการปรองดองจำเป็นต้อง

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีผู้ป่วยจากเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 ได้ส่งหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการพยาบาลเพิ่มเติม และกรมคุ้มครองและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ประสานส่งเรื่องมาให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดำเนินการนั้น กระทรวงสาธารณสุขขอชี้แจงว่า หน้าที่หลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งพร้อมให้การดูแลผู้บาดเจ็บทุก

ราย โดยเป็นไปตามลิตีติด้านหลักประกันสุขภาพของผู้ป่วย และการรักษาต่อเนื่องนั้น ผู้ป่วยสามารถใช้ตามลิตีที่มีอยู่ได้ทันที

ส่วนกรณีการร้องขอค่าชดเชยด้านการรักษาพยาบาลนั้น กลุ่มกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วพบว่า ตามระเบียบและกฎหมายทางกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยด้านค่ารักษาพยาบาลได้

“สรุปการดำเนินการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยคนไทยจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ ปี 2558 ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาโดยตรงกับกองทุนหรือหน่วยงานตามลิตีที่ผู้ป่วยมี หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินลิตีที่มีอยู่ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 50 ล้านบาทมาจ่ายในส่วนนี้ โดยจ่ายตรงให้ทางโรงพยาบาล ในกรณีหากมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยใช้ลิตีรักษาพยาบาลของตนเองได้ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นเงินเยียวานั้น หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว.